

# เดลินิวส์

ฉบับที่ 13,928 จำนวนที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

**เทพีสีม่วงที่ไร้ค่าแห่งห้องคู้ง  
มาเป็นงานหัตถกรรมที่มีราคา**

สาชย์ ลัทธเดช



ผลไม้หลากหลายชนิดที่ถูกบรรจุจัดใส่ภาชนะอันสวยงามและแปลกตาอยู่ในตู้โชว์หรือบนโต๊ะรับแขกผู้คนเห็นแล้วต่างทายกันว่า วัสดุที่ใช้ผลไม้ชิ้นนั้นเป็นอะไรบ้างก็ทายว่าปกด้วยฉักเป็นรูปไม้ บ้างก็ทายว่าเชือกในล่อนฉักเป็นรูปไม้ภาชนะที่บรรจุผลไม้ เป็นตัวแม่ไม้ก้อนที่ตามแนวราวทางปีกและหางอย่างว่าจึงหงอนสีแดงทำให้แม่ไม้ก้อนนารักมากยิ่งขึ้น

ฝักคอบชาววิเศษจากธรรมชาติที่คนไม่ต้องการ ที่ไต่วันสมญานามว่าเทพีสีม่วงที่ไร้ค่าแห่งห้องสูงมีต้นกำเนิดจากอินโดนีเซียขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว จนประมาณ ๑๐๐ ล้านรายการหลายแห่งถูกนำไปใช้เพื่อปราบฝักคอบชาวตัวการ์ที่ทำให้หน้าเสีย และทำให้แม่ไม้ดำตลอดต้นจนทำให้เรือสัญจรไปมาลำบากและดูเหมือนว่า การปราบฝักคอบชาวอึ่งปราบอึ่งโต สว่างควพปวดหัวให้กับผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี แต่ที่จังหวัดชัยนาทนั้นฝักคอบชาวถูกปราบด้วยฝีมือของ

ชาวบ้าน โดยนำมาทำเป็นวัสดุสำหรับทำสิ่งของและเครื่องใช้หลากหลายชนิด เช่น ตะกร้า กระเป๋า ถาดใส่ผลไม้ เป็นรูปทรงต่าง ๆ และทำเปลือกวนจำหน่ายให้ผู้คนที่ทั่วไป นับว่าเป็นสินค้าที่ทำรายได้ดีให้กับจังหวัดชัยนาทอีกอย่างหนึ่ง

จังหวัดชัยนาทดินแดนแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา อุดมไปด้วยหนองคลองและบึง ฟางข้าววัสดุไร้คุณค่ายังนำมาทำหุ่นฟางนกเป็นที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่



ฟางข้าวเท่านั้นที่ได้มีการเหลียวทอดจากชาวนา ฝักคอบชาวก็เช่นกันเวลานี้จัดเป็นวิเศษที่พินิจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก หนองคลองและบึงที่อุดมไปด้วยฝักคอบชาวกลับกลายเป็นบึงที่สะอาดตา แต่ที่ชัยนาทนี้แปลกแตกต่าง

ของกันหมด เมื่อฝักคอบชาวโตพอที่จะนำมาทำวัสดุได้ก็เกิดแย่งกันต้องมรืองเวียนกับนายอำเภอว่าฝักคอบชาวในบึงของตนถูกคิดทิ้งทิ้งจ่องไว้ก่อน ระยะเวลาที่ว่างจากทวกับเมียหนุ่มสาวต่างพากันไปตัดฝักคอบชาวเล็ดต้นยาว ๆ ตัดและล้างให้สะอาด บรรจุใส่รถสามล้อลากจูงด้วยรถจักรยานยนต์นำไปตากแดดเรียงรายตามถนนในหมู่บ้านเย็นทิวแถว เมื่อตากได้ประมาณ ๕-๖ แดด ก็จะ มีที่อกว่าคนกวาด

มรียงชื่อในราวภาคใด-ประมาณ ๒-๕.๐๐ บาทไว้กับคนทำเปลือกวนหรือที่ไก่ และทำรองเท้า ฯลฯ ภายหลังครั้งที่ทำไก่ด้วยฝักคอบชาวคนที่ม่มีฝีมือสามารถมีรายได้เฉลี่ยวันละ ๔๐-๕๐ บาทต่อวัน

นับว่าเป็นรายได้ที่ไม่เลวจนเกินไป ขนาดของฝักคอบชาวมีหลายขนาด มีตั้งแต่ ๑ 1/2-๕ นิ้ว และราคาก็แล้วแต่ขนาดของตัวไก่ การทำไก่ด้วยฝักคอบชาวนี้จำเป็นต้องมีเครื่องวัดและเครื่องวัดนี้เป็นวัสดุที่ลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากว่ากลุ่มผลิตฝักคอบชาวบ้านนั้นมีหลายกลุ่มซึ่งทำให้เกิดปัญหาความเคตสนหรือวิวาทกันผู้อื่นต้องการที่จะสนับสนุนจากฝีมือของชาวบ้านเพื่อให้ชีวิตค่อนข้างยากไร้ของชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน ความจำเป็นพื้นฐานไปวัดคิดคือที่ว่า การอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ฝักคอบชาวที่พื้นเป็นรูปไข่หรืออาจใส่ไข่ในแง่ละจีนแต่ละอย่างราคาไม่แพง และนำภูมิปัญญาชาวบ้านมีความสามารถสูงที่เดือวที่สามารอนำเอาฝักคอบชาววิเศษที่ไร้คุณค่ามาเป็นวิเศษเศรษฐกิจที่จับเงินให้กับชาวบ้านมีละหลายแสนบาททีเดียว สินค้าที่ทำด้วยวิเศษจากฝักคอบชาวนี้หาซื้อได้ที่สวนนกชัยนาทที่คู่คุณวัน หรือที่ร้านค้าชาวบ้านหลังศาลากลางจังหวัดชัยนาท.